

11 สิงหาคม 2565

เรื่อง คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปีไตรมาส 2 ปี 2565
เรียน กรรมการ และผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บมจ. ไทย โอ.พี.พี. (บริษัท) ขอนำส่งงบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือนประจำไตรมาส 2 และงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันกับปีก่อน

ผลการดำเนินงานของบริษัท ตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 มีกำไรสุทธิ จำนวน 31.80 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันกับปี 2564 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 19.89 ล้านบาท กำไรสุทธิ สำหรับงวดนี้เพิ่มขึ้น 11.91 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 59.9 ซึ่งมีความแตกต่างกันเกินร้อยละ 20 บริษัท จึงใคร่ขอชี้แจง สาเหตุการเปลี่ยนแปลงในส่วนสาระสำคัญ ดังนี้

บริษัทมีกำไรขั้นต้น เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 16.09 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากส่วนงานสติ๊กเกอร์เพิ่มขึ้น ประมาณ 9.12 ล้านบาท เนื่องจากไตรมาส 2 ปีนี้ ลูกค้ามีการสั่งซื้อสินค้ากลุ่มงานเดิม (Re-order) ในปริมาณค่อนข้างสูง ทำให้ควบคุมต้นทุนการผลิตได้ค่อนข้างดี ประกอบกับส่วนงานฟิล์มพลาสติกมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น ประมาณ 6.08 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากไตรมาส 2 ปีนี้ ต้นทุนสินค้าลดลงจากการกลับรายการสำรองสินค้าล้าสมัยเนื่องจากมีการจำหน่ายสินค้าออกไป

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากค่าขนส่งสินค้าภายในประเทศและค่าใช้จ่ายส่งออก โดยรวม ประมาณ 0.79 ล้านบาท ประกอบกับยอดกลับรายการผลขาดทุนการด้อยค่าลูกหนี้การค้าซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 มียอดลดลงจากไตรมาส 2 ปีก่อน ประมาณ 0.42 ล้านบาท

รายได้อื่นเพิ่มขึ้นประมาณ 1.15 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการประมาณการดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้นประมาณ 0.55 ล้านบาท และกำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นประมาณ 0.54 ล้านบาท สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากสินทรัพย์ทางการเงินที่บริษัทลงทุนของไตรมาส 2 ปีนี้มีจำนวนหน่วยลงทุนมากกว่าปีก่อน

ผลขาดทุน (กำไร) อื่น เกิดจากการประมาณการกำไรขาดทุนจากราคาปิด (NAV) ณ วันสิ้นสุดของสินทรัพย์ทางการเงินที่บริษัทไปลงทุน โดยไตรมาส 2 ปีนี้เป็นยอดขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงประมาณ 1.13 ล้านบาท ส่วนปีก่อนเป็นยอดกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงประมาณ 0.24 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับจึงเป็นผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงสุทธิ เพิ่มขึ้นประมาณ 1.37 ล้านบาท สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากสินทรัพย์ทางการเงินที่บริษัทลงทุนของไตรมาส 2 ปีนี้มีจำนวนหน่วยลงทุนมากกว่าปีก่อน

บริษัท รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 0.31 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อน เนื่องจากผลประกอบการเพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น จำนวน 1.97 ล้านบาท สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อน

ในส่วนของรายการอื่นๆ มีความแตกต่างที่ไม่เป็นัยสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายสุธี ลิ้มอดิบุลย์
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)